

ผู้ตลบ! จับตายุทธยาชัย 10-11 ศธ. หลัง "สุรเชษฐ์" ปักธงฟัน 3 คดีทุจริตมหากาฬ

นำเสนอเมื่อ : 7 ก.ย. 2558

เมื่อวันที่ 6 ก.ย.58 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รรมว.ศึกษาธิการ ได้แบ่งงานให้ รรมช.ศึกษาธิการ ทั้ง 2 ท่านแลวนั้น โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กำกับดูแลงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา กศน.และโครงการต่างๆ อาทิ การแก้ไขปัญหาการศึกษาชายแดนภาคใต้ การแก้ไขปัญหาทุจริตใน ศธ. และความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ส่วน นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ มอบหมายให้กำกับดูแลการอุดมศึกษา สภาการศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และโครงการอื่นๆ อาทิ ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแปลงพระราชดำริส เกี่ยวกับกรปฏิรูปการศึกษา การลดภาระงานที่ไม่จำเป็นของครูกายกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษทุกหลักสูตร เป็นต้น

ทั้งนี้ ในส่วนของ พล.อ.สุรเชษฐ์ เป็นที่น่าจับตาดูอย่างยิ่งเพราะให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาการทุจริตใน ศธ.ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริตใน ศธ.เมื่อเร็วๆนี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ได้ประกาศจะดำเนินตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่องการปราบปรามการทุจริต ซึ่งจากการประชุมผู้แทนจาก หน่วยงานต่างๆ ใน ศธ.และผู้แทนจากหน่วยงานที่ทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งหลาย ได้รวมกันให้ขอแนะนำในการจัดทำแผนงานแก้ไขปัญหาอย่างสมบูรณ์

โดยขณะนี้ข้อมูลการทุจริตที่อยู่ระหว่างดำเนินการมากกว่า 600 คดี จำแนกเป็นประเภทหลักๆ ดังนี้ คดีทุจริตร้ายแรงเกี่ยวกับงบประมาณ(การพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง)คดีทุจริตเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล(การสรรหาแต่งตั้งโยกย้าย การสอบบรรจุครู) คดีเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปไม่โปร่งใส มีพฤติกรรมส่อทุจริต เรื่องการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการบริหารงานไม่โปร่งใส และเรื่องอื่นๆ โดยเรื่องการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตบริหารงานไม่โปร่งใสมีมากที่สุดถึง 301 คดี โดยเฉพาะคดีที่สังคมให้ความสนใจ จะต้องเร่งรัดเป็นพิเศษ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างสนามฟุตบอล การเรียกรองเงินเพื่อการโยกย้าย การสอบบรรจุครูผู้ช่วย รวมถึงกรณีการจัดซื้อครุภัณฑ์อาชีวศึกษา เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 8 ก.ย.นี้ ศธ.จะเสนอใ้การแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับ 10 และระดับ 11 เสนอ ครม. อีกครั้งหลังจากที่ไ้รายชื่อถูกเปิดเผย จึงมีการวิ่งเต้นให้ถอนออกมาก่อนเมื่อวันที่ 1 ก.ย.58 ที่ผ่านมา ดังนั้นรายชื่อที่จะเข้า ครม.ในวันที่ 8 นี้ จึงถูกปิดปากสนิทจากวงในแมแต่ชื่ออย่างไ้ไม่กล้าเผย จึงขอให้ติดตามรายชื่อระดับ11 ว่าจะมีการพลิกใ้ อยางที่ไ้คาดฝันหรือไ้

ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

